



NEWS RELEASE

baaqmd.gov



ĐỀ PHÁT HÀNH NGAY: Ngày 17 tháng Mười, 2024

LIÊN HỆ: communications@baaqmd.gov

Địa Hạt Không Khí phạt Radius Recycling, trước đây là Schnitzer Steel, \$575,000 vì những vi phạm về chất lượng không khí.

SAN FRANCISCO – Hôm nay, Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh đã thông báo rằng Radius Recycling, trước đây là Schnitzer Steel, đã đồng ý nộp \$575,000 để giải quyết những vi phạm về chất lượng không khí xảy ra tại các cơ sở của công ty ở West Oakland và San Jose. Khoản tiền phạt này xử lý tám thông báo vi phạm.

Bảy trong số các thông báo vi phạm đó liên quan đến việc lắp đặt và vận hành thiết bị triệt giảm ô nhiễm không khí mà Địa Hạt Không Khí và các cơ quan khác đã yêu cầu Radius Recycling lắp đặt trên máy nghiền kim loại của công ty ở West Oakland. Cửa hàng phụ tùng Pick-n-Pull Auto Dismantlers tại San Jose, do Radius Recycling sở hữu và điều hành, đã nhận được thông báo vi phạm riêng do không thay thế khuôn lọc cacbon dùng để kiểm soát hơi xăng.

Viên chức điều hành của Địa Hạt Không Khí là Tiến sĩ Philip Fine cho biết: “Những cộng đồng nơi các cơ sở này đang hoạt động đã phải gánh chịu tình trạng ô nhiễm môi trường nặng nề. Chúng tôi nhận thức rõ về mức độ nghiêm trọng của những vi phạm này và cam kết đảm bảo các công nghệ kiểm soát ô nhiễm không khí sẽ luôn đạt hiệu quả đầy đủ để bảo vệ chất lượng không khí và bảo vệ sức khỏe của những người sống trong các khu vực lân cận”.

Vào tháng Năm, 2024, Hội Đồng Quản Trị của Địa Hạt Không Khí đã thông qua một [chính sách mang tính đột phá](#), trong đó chuyển một phần lớn quỹ tiền phạt cho các cộng đồng chịu nhiều tác động nhất do những vi phạm về chất lượng không khí. Theo chính sách này, \$237,500 trong khoản tiền phạt này sẽ được tái đầu tư vào các dự án địa phương được thiết kế riêng nhằm giảm tình trạng ô nhiễm và nâng cao sức khỏe cộng đồng tại những khu vực chịu ảnh hưởng từ các vi phạm này.

Tại cơ sở West Oakland, Radius Recycling tiến hành nghiền nhỏ và phân loại các loại vật liệu kim loại như xe và thiết bị cũ. Sau đó, các vật liệu này được bán và vận chuyển từ cơ sở đó đến các nhà máy thép và xưởng đúc trên toàn cầu để tái sử dụng. Pick-n-Pull Auto Dismantlers tại San Jose cung cấp cho công chúng phụ tùng ô tô đã qua sử dụng để tự lắp đặt.

Vào năm 2022, để tuân thủ các quy định của Địa Hạt Không Khí, Radius Recycling đã lắp đặt thiết bị triệt giảm mới trên máy nghiền kim loại tại cơ sở West Oakland. Thiết bị triệt giảm bắt buộc đã chứng minh được hiệu quả trong việc làm giảm khả năng thải ra khí thải là hợp chất hữu cơ tiền thân từ ống khói của máy nghiền, từ khoảng 236.7 tấn mỗi năm xuống còn 5.1 tấn mỗi năm. Đồng thời, thiết bị này cũng góp phần giảm thiểu đáng kể rủi ro từ các chất lan nhiễm

không khí độc hại. Tuy nhiên, vào năm 2022, kết quả kiểm tra khí thải đã cho thấy một số vấn đề nghiêm trọng với thiết bị triệt giảm, bao gồm vấn đề điều chỉnh thiết bị dẫn đến tình trạng tăng lượng khí thải nitơ oxyt và trực trặc của bộ khử ẩm khiến lượng vật chất dạng hạt thoát ra vượt quá mức giới hạn cho phép. Kết quả kiểm tra sau đó vào cuối năm 2022 và năm 2023 cho thấy các vấn đề kể trên đã được khắc phục. Địa Hạt Không Khí đã ban hành bày thông báo vi phạm đối với các vi phạm trên và các vấn đề có liên quan khác như nộp kết quả kiểm tra trễ.

Khoản tiền phạt này không giải quyết các thông báo vi phạm mà Địa Hạt Không Khí đã ban hành liên quan đến vụ cháy tại cơ sở West Oakland vào tháng Tám, 2023. Địa Hạt Không Khí đã chuyển các thông báo vi phạm này đến Văn phòng Viện Kiểm Sát Quận Alameda để tiến hành truy tố hình sự vụ việc. Theo luật pháp California, các vi phạm về chất lượng không khí có thể bị xử lý hành chính bởi Địa Hạt Không Khí hoặc khởi tố vụ án hình sự bởi Ủy Viên Công Tố Quận nhưng không bị xử lý theo cả hai hình thức. Ủy Viên Công Tố Quận đang tiến hành khởi tố vụ án hình sự.

[Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh](#) là cơ quan khu vực chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng không khí trong Vùng Vịnh gồm chín quận. Kết nối với Địa Hạt Không Khí qua [X](#), [Facebook](#), [Instagram](#) và [YouTube](#).

#

*Văn Phòng Truyền Thông của Địa Hạt Không Khí
375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105
[Trang Chủ của Địa Hạt Không Khí](#) | [Thông Cáo Báo Chí](#)*